
sþ. 88. Fyrirspurnir.
1. Til samgöngumálaráðherra um framkvæmd þingsályktunar um endurskoðun

gildandi laga og reglugerða um eftirlit með verksmiðjum og vélum.

Frá Hermanni Guðmundssyni.

Hefur ríkisstjórnin framkvæmt þá endurskoðun á gildandi lögum og reglu-
gerðum um eftirlit með verksmiðjum og vélum, sem henni var falið með ályktun
Alþingis 16. maí 1947 og leggjast skyldi fyrir yfirstandandi þing?

2. Til ríkisstjórnarinnar um framkvæmd þingsályktunar um innflutning nýrra
ávaxta.

Frá Katrínu Thoroddsen og Hermanni Guðmundssyni.

Hvað hefur ríkisstjórnin gert til að framkvæma ályktun Alþingis 22. janúar
1947 um innflutning nýrra ávaxta?

3. Til ríkisstjórnarinnar um endurgreiðslu tolls af innfluttum timburhúsum.

Frá Páli Zóphóníassyni og Sigurði Bjarnasyni.

Hefur ríkisstjórnin notað heimild bráðabirgðaákvæðis 1. nr. 44 7. maí 1946,
um opinbera aðstoð við byggingar íbúðarhúsa í kaupstöðum og kauptúnum,
um endurgreiðslu tolls af innfluttum tilbúnum húsum?


